



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน

เรื่อง รายงานสรุปผลการประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนได้จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร ไปยัง อบต.และเทศบาลทุกแห่งในเขตอำเภอคลองขลุง จึงขอรายงานสรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยสังเขป ดังนี้

เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การจัด กิจกรรม “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนตุลาคม เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายของ ชุมชน และประชาสัมพันธ์ตารางออกให้บริการรับชำระภาษีโครงการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การจัด กิจกรรมวันลอยกระทง การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือน พฤศจิกายน ประชาสัมพันธ์ตารางออกให้บริการรับชำระภาษีโครงการจัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนารายได้ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และประชาสัมพันธ์ วันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาฬหบูชาที่ภักดิ์ทรัพยากรธรรมชาติหมู่บ้าน แห่งชาติ (ทสม.) ประจำปี ๒๕๖๑

เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การจัด ประชาคมโครงการปรับสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ใน รอบเดือนธันวาคม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง ภาษี และการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

เดือนมกราคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ กิจกรรม รมรงค์ คัดแยกก่อนทิ้ง เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนมกราคม เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง ฝุ่นควัน PM ๒.๕ และข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร

เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม ๕ส. ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง วันมาฆบูชา และข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง อาคาร / ฝุ่นควัน PM ๒.๕

/เดือนมีนาคม...

เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ กิจกรรม ๕ส. ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) ร่วมกันทำความสะอาด โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวถนนหัวใจใสสะอาด กิจกรรมสาธารณประโยชน์ สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนมีนาคม เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย และข่าวประชาสัมพันธ์ ฝุ่นควัน PM๒.๕

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหัวถนน การแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลองในรอบเดือนเมษายน และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย

เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีมอบธงยังชีพพระราชทาน การลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลหัวถนน การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนพฤษภาคม และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยไม้พลอง โครงการ ๑ อพท. ๑ ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลองในรอบเดือนมิถุนายน และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน การลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อภายในตำบล กิจกรรมถวายเทียนพรรษา โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลองในรอบเดือนกรกฎาคม และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การคัดแยกขยะ

เดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือน โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม กิจกรรม ๕ส. ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข โครงการรักษ่น้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตทางเกษตร โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โครงการเผ่าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคมือ เท้า ปาก การส่งมอบบ้านในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุๆ การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลองในรอบเดือนสิงหาคม และเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การคัดแยกขยะ

เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมภายในองค์กร อาทิ เข้าร่วมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "อำเภอสะอาด" ประจำปี ๒๕๖๒ การจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ โครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๖๖๒ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี การจัดประชุมต่างๆ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-งบทดลอง ในรอบเดือนกันยายน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง การคัดแยกขยะ และวันออกพรรษา



นอกจากนี้แล้วยังได้มีการประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวลงในเว็บไซต์ อบต.หัวถนน  
(<http://www.huatanoan.go.th/>) เป็นประจำทุกเดือน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน